

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-PTNT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác bố trí dân cư và rà soát, đề xuất các dự án bố trí ổn định dân cư cấp bách năm 2024.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 16570/UBND-NN ngày 02/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao triển khai thực hiện Công văn số 7885/BNN-KTHT ngày 01/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác bố trí dân cư và rà soát, đề xuất các dự án bố trí ổn định dân cư cấp bách năm 2024; Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Dân tộc, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn nêu trên và dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác bố trí dân cư và rà soát, đề xuất các dự án bố trí ổn định dân cư cấp bách năm 2024 (xin gửi kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh, công văn đề xuất của các địa phương và ý kiến tham gia của các đơn vị).

(Công văn này thay thế Công văn số 6050/SNN&PTNT-PTNT ngày 13/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT).

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PTNT.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v tăng cường triển khai thực hiện công tác bố trí dân cư và rà soát, đề xuất các dự án bố trí ổn định dân cư cấp bách năm 2024.

DỰ THẢO

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Công văn số 7885/BNN-KTHT ngày 01/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư và rà soát, đề xuất các dự án bố trí ổn định dân cư cấp bách năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo như sau:

1. Việc triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư

Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ lớn, đe dọa đến tính mạng, tài sản và đời sống của nhân dân. Do đó, để chủ động và kịp thời việc di dời, bố trí ổn định dân cư đang sinh sống trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến các điểm dân cư đảm bảo an toàn, phù hợp với quy hoạch của địa phương, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4845/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là đề án), với mục tiêu đến năm 2025, sắp xếp, ổn định cho 2.846 hộ dân tại khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Đến nay, đã có 21 dự án sắp xếp ổn định dân cư thuộc đề án được các cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư để sắp xếp, ổn định cho 707 hộ dân với tổng kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 175.650 triệu đồng và 04 dự án đang được triển khai thực hiện theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 để sắp xếp, ổn định cho 259 hộ dân với dự kiến tổng mức đầu tư là 84.289 triệu đồng (gồm vốn ngân sách Trung ương 77.591 triệu đồng, vốn ngân sách huyện 6.698 triệu đồng).

Bên cạnh đó, căn cứ Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển

đến năm 2030 và Công văn số 4986/BNN-PCTT ngày 28/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030; UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 03/11/2023 để triển khai thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; trong đó, giao cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xác định các khu vực bờ sông, suối, kênh, rạch và bờ biển có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân; trên cơ sở đó, xây dựng phương án di dân, tái định cư ổn định đời sống cho người dân.

Cùng với việc triển khai thực hiện các dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung các dự án bố trí ổn định dân cư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh để có cơ sở triển khai thực hiện trong thời gian tới; đồng thời quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất tạo điều kiện giúp người dân tại các điểm bố trí dân cư tập trung có công ăn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, đảm bảo sinh kế và ổn định cuộc sống bền vững, lâu dài tại nơi ở mới.

2. Về tình hình sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương của tỉnh được bố trí năm 2023 và khả năng bố trí vốn cho các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách và dự án bố trí dân di cư tự do

Ngày 11/10/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 123/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa; theo đó, nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do tỉnh Thanh Hóa quản lý đã được giao hết cho các chương trình, dự án, nội dung cụ thể và hiện nay, nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương của tỉnh Thanh Hóa đang bố trí để thực hiện xử lý, khắc phục các công trình giao thông, đê điều, thủy lợi bị thiệt hại do thiên tai gây ra và các nhiệm vụ phát sinh cấp bách khác nên hiện tại chưa bố trí được kinh phí để phân bổ cho các dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách theo đề nghị của các địa phương.

3. Đề xuất các dự án bố trí ổn định dân cư cấp bách năm 2024

Căn cứ nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn dự án tại phụ lục 1 kèm theo Công văn số 7885/BNN-KTHT ngày 01/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trên cơ sở đề xuất của các địa phương, UBND tỉnh Thanh Hóa lựa chọn, đề xuất 03 dự án tái định cư tập trung để sắp xếp ổn định cho 100 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn huyện Quan Sơn và Quan Hóa với tổng kinh phí dự kiến khoảng 54.000 triệu đồng (*xin gửi kèm theo báo cáo đề xuất và danh mục dự án tại phụ lục 1 và phụ lục 2*).

UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Cục Kinh tế hợp tác và PTNT;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang

PHỤ LỤC 1
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT DỰ ÁN BỐ TRÍ DÂN CƯ CẤP BÁCH NĂM 2023
(THỰC HIỆN NĂM 2024)

(Kèm theo Công văn số /UBND-NN ngày /11/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân khu Pom Ca Tháy, bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

1. Tính cấp bách và sự cần thiết phải thực hiện dự án

Tại khu Pom Ca Tháy, bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, sườn và đỉnh đồi phía sau khu dân cư xuất hiện nhiều vết nứt dọc từ trên đồi xuống có chiều dài trung bình 300m, rộng 3-7cm có nơi từ 10-15cm, sâu vào trong lòng đất; đồng thời có nhiều vết sụt lún ngang với các vết nứt có chiều cao trung bình 1-1,5m có vết sụt trên 3m, chiều dài vết sụt lún khoảng 200m đã gây nghiêng, đổ, gãy các loại cây trồng của người dân, bề mặt đất bị vỡ, nứt rất dễ sạt lở khi có mưa kéo dài hoặc mưa lớn (chiều cao từ mặt bằng lên đến vết sụt lún trên cùng khoảng 20m); có nguy cơ gây sạt lở toàn bộ phần đồi đất phía trên, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 36 hộ với 159 khẩu đang sinh sống phía dưới chân đồi cũng như toàn bộ nhà cửa, hoa màu, đất sản xuất, đường giao thông, kênh mương, đường điện, nước sinh hoạt, nhà văn hóa, khu thể thao của bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn. Hiện tại, vết sạt lở đã sát đến Nhà văn hóa bản và các nhà dân. Do đó, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân thì việc di dời, bố trí khu tái định cư cho các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm là thực sự cần thiết.

2. Mục tiêu của dự án: Đầu tư dự án giúp đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản cho 36 hộ, 159 khẩu tại khu Pom Ca Tháy, bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn; giúp từng bước ổn định đời sống cho nhân dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, phát huy hiệu quả của đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và củng cố an ninh, quốc phòng.

3. Quy mô thực hiện: Diện tích thực hiện dự án khoảng 2,5 ha, gồm các hạng mục chính: San lấp mặt bằng; Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân khu tái định cư (Đường giao thông, đường điện, hệ thống cấp thoát nước...).

4. Phạm vi, địa bàn thực hiện dự án, quỹ đất (dự kiến) để bố trí tái định cư cho các hộ dân: Khu vực dự kiến thực hiện dự án được xác định tại bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, thuộc thửa đất số 42, tờ bản đồ số 124, bản đồ địa chính xã Sơn Điện, nguồn gốc là đất rừng sản xuất.

5. Thời gian thực hiện dự án: 2023-2024.

6. Tình hình phân bổ và sử dụng nguồn vốn đã bố trí cho dự án đến nay: Chưa có kinh phí bố trí.

7. Tổng mức đầu tư dự kiến: 20,0 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

8. Nguồn vốn đề nghị hỗ trợ năm 2023: 20,0 tỷ đồng.

II. Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân bản Lóc tại khu Pom Chè, bản Lằm, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

1. Tính cấp bách và sự cần thiết phải thực hiện dự án

Bản Lóc là một trong 08 bản của xã Trung Tiến, cách trung tâm xã khoảng 3km, là bản đông dân nhất của xã, gồm có 125 hộ với 552 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Thái sinh sống dọc theo đường Quốc lộ 217 và ven các chân đồi. Những năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan, khu vực bản Lóc, xã Trung Tiến thường xuyên xảy ra sạt lở đất, đá tại các điểm dân cư với diễn biến theo chiều hướng tăng nhanh và ngày càng khó lường, phức tạp gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của 32 hộ dân. Năm 2022, một số hộ dân đã bị sạt lở đất đá làm hư hỏng toàn bộ nhà ở và tài sản, phải sơ tán, di dời đến khu nhà văn hóa và các hộ dân trong bản để tạm tránh. Do đó, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho 32 hộ dân tại bản Lóc, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn thì việc di dời, bố trí tái định cư tập trung cho các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm là thực sự cần thiết.

2. Mục tiêu của dự án: Đầu tư dự án giúp đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản cho 32 hộ dân tại bản Lóc, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn; giúp từng bước ổn định đời sống cho nhân dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, phát huy hiệu quả của đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và củng cố an ninh, quốc phòng.

3. Quy mô thực hiện: Diện tích thực hiện dự án khoảng 2,5 ha, gồm các hạng mục chính: San lấp mặt bằng; Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân khu tái định cư (Đường giao thông, đường điện, hệ thống cấp thoát nước...).

4. Phạm vi, địa bàn thực hiện dự án, quỹ đất (dự kiến) để bố trí tái định cư cho các hộ dân: Khu đất dự kiến thực hiện dự án được xác định tại khu Pom Chè, bản Lằm, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn, thuộc thửa đất số 76, tờ bản đồ số 03, bản đồ địa chính xã Trung Tiến, nguồn gốc là đất rừng sản xuất.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2024.

6. Tình hình phân bổ và sử dụng nguồn vốn đã bố trí cho dự án đến nay: Chưa có kinh phí bố trí.

7. Tổng mức đầu tư dự kiến: 17,0 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

8. Nguồn vốn đề nghị hỗ trợ năm 2023: 17,0 tỷ đồng.

III. Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân bản Sơn Thành, xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

1. Tính cấp bách và sự cần thiết phải thực hiện dự án

Những năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan, thường xuyên xảy ra mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, đá tại các điểm dân cư với diễn biến theo chiều hướng tăng nhanh và ngày càng khó lường, phức tạp, nguy hiểm. Khu vực bản Sơn Thành, xã Thành Sơn, huyện

Quan Hóa có 32 hộ nằm trong vùng trũng thấp ven sông Mã, vào mùa mưa lũ hàng năm, khi nước sông Mã lên cao thường xuyên xảy ra ngập lụt, sạt lở gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân. Vì vậy, để đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho nhân dân, góp phần sớm ổn định đời sống và sản xuất thì việc đầu tư thực hiện dự án là hết sức cần thiết.

2. Mục tiêu của dự án: Đảm bảo an toàn tính mạng cho 32 hộ dân bản Sơn Thành, xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa; đồng thời, từng bước ổn định đời sống cho Nhân dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, phát huy hiệu quả của đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và củng cố an ninh, quốc phòng.

3. Quy mô thực hiện: Diện tích thực hiện dự án khoảng 2,5 ha, gồm các hạng mục chính: San lấp mặt bằng; Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân khu tái định cư (Đường giao thông, đường điện, hệ thống cấp thoát nước...).

4. Phạm vi, địa bàn thực hiện dự án, quỹ đất (dự kiến) để bố trí tái định cư cho các hộ dân: Khu vực dự kiến thực hiện dự án được xác định tại bản Sơn Thành, xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa, thuộc thửa đất số 751, lô 3, bản đồ giao đất lâm nghiệp số 01 xã Thành Sơn, nguồn gốc là đất rừng sản xuất.

5. Thời gian thực hiện dự án: 2023-2024.

6. Tình hình phân bổ và sử dụng nguồn vốn đã bố trí cho dự án đến nay: Chưa có kinh phí bố trí.

7. Tổng mức đầu tư dự kiến: 17,0 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

8. Nguồn vốn đề nghị hỗ trợ năm 2023: 17,0 tỷ đồng.

2	Dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Lốc tại khu Pom Chè, bản Lâm, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa	Xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa	2023-2024	32	-	17,0	17,0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,0	
3	Dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Sơn Thành, xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa	Xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa	2023-2024	32	-	17,0	17,0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,0	